
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ครั้งที่  11/2566 

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 
ณ ห้องประชุมทรงบาดาล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล    ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
 2. นายสมเพ่ิม              สุขสมบูรณ์วงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์ 
 3. นางสาวนลินภัสร์       รตนวิบูลย์สุข รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุง
  ศิลปวัฒนธรรม 
 4. นายอุทัย                 ทับทอง หัวหน้าสาขาวิชาเวชระเบียน 
 5. นางสาวสถาพร         สัตย์ซื่อ     หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
 6. นายสละ                 อุบลฉาย       หัวหน้าสาขาวิชารังสีเทคนิค 
 7. นางสาวปาริชาติ        จนัทร์เที่ยง    ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

        สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ  
 8. นางสาวกาญจนา       นิ่มสุนทร    ประธานหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต 

 9. นางสาวหทัยรัตน์       โพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 10. นางสาวสุนันทา      ปิ่นประดิษฐ์    ผู้แทนสายสนับสนุน 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชฎาวัลย์ รุณเลิศ    รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 
         การศึกษา 
 2. นางอรุณ ี                ยันตรปกรณ์    รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ
         และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 3. นางสายฝน              ตันตะโยธิน     หัวหน้างานวิชการศึกษาทั่วไป  
 4 นางสาวสายสุนี          คุ้มครองญาติ    ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
         สาขาวิชาเวชระเบียน 
 5. นายพีระ                 ดีเลิศ     หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน 
 6. นายอำพล               บุญเพียร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

 7. นางสาวณัฐิน ี           จิตรประเวศน์    ผู้แทนอาจารย์ประจำ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาววันเพ็ญ  ยอดคง     รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและ
         ประกันคุณภาพ การศึกษา 
 2. นางสาวศิโรรัตน์  ทองรอด     ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี
          เทคนิค 

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.40 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องแจ้งจากการประชุมส่วนราชการอำเภอไทรน้อย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า ตามที่นางสาวนลินภัสร์                  
รตนวิบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนำบำรุงศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้นายอนนต์ 
ลออองนวล เข้าร่วมประชุมส่วนราชการอำเภอไทรน้อย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 สรุปสาระได้ดังนี้ 
   1) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์
รับการช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการดำเนินการแก้ไขปัญหา สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       1.1) ลูกหนี้นอกระบบลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนผ่าน คิวอาร์ โค้ด 
(QR Code) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ 
       1.2) ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่สามารถดำเนินการเองตามข้อ 1 ได้ให้ติดต่อที่ว่าการ
อำเภอ ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ หรือผ่านช่องทางสายด่วน 1567 
   2) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 
29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567  ขอให้เดินทางอย่างระมัดระวัง ไม่ขับขี่ขณะมึนเมา ให้เตรียม
ความพร้อมของยานพาหนะให้พร้อมใช้งานก่อนออกเดินทางทุกครั้ง  
   3) การข ับเคล ื ่ อนตำบลเข ้มแข ็งตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง                         
ประจำปี 2567 กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้พื ้นที ่ที ่ตำบลเป็นฐานการพัฒนาภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำ                     
การเปลี่ยนแปลงลำดับตำบล และกลไก 7 ภาคีเครือข่าย อำเภอไทรน้อย ได้คัดเลือกตำบลหนองเพรางาย                 
เป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 
2567 สำหรับเดือนธันวาคม 66 มีกิจกรรมการขับเคลื่อนงาน ดังนี้  

       3.1) กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
และสร้างทีมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก  

       3.2) การประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างนายอำเภอไทรน้อย กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ วัดอ่วมอ่องประชา
นฤมิตร ตำบลหนองเพรางายอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
   4) ขอเชิญเข้าร่วมงานกีฬาอำเภอไทรน้อย เน้นความร่วมมือของเจ้าหน้าที ่ และ
บุคลากร ในวันที่ 18 – 27 ธันวาคม 2566 พิธีเปิด (เช้า) – ปิด (เย็น) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
 
 
 
 
 

1.2 รายชื่อ... 
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     1.2 รายชื่ออาจารย์ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 ณ วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์                 
ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ ่นที่ 5 
ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชนนี สระบุรี 
จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกาญจนา นิ่มสุนทร และนางสายฝน ตันตะโยธิน  
มติที่ประชุม : รับทราบ  
     1.3 ผลการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์และ                    
สหเวชศาสตร์ได้รายงานผลการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยาลัยของเรา ส่งไป 5 ท่าน ไดร้ับแต่งตั้งเรียบร้อย
แล้วทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับวิทยาลัยอื่น กำลังทยอยแต่งตั้ง จึงขอสนับสนุนให้ทุกท่านเตรียมผลงาน
วิชาการ เพื่อเตรียมขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ) และรองศาสตราจารย์ (รศ) ต่อไป หากมีข้อสงสัย 
สามารถสอบถามได้ที่ นางสาวสุนันทา ปิ่นประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคล 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
     1.4 นโยบาย No Gift Policy 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันพระบรมราชชนก และ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ขอเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ห้ามรับของขวัญ ประกาศ
เจตนารมณ์ No Gift Policy ปลูกฝังและเน้นย้ำกับบุคลากรของวิทยาลัยในที่ประชุมกรรมการบริหาร และการ
ประชุมบุคลากร 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
     1.5 โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานี
อนามัยพระราชทาน 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566  ได้
เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัย
พระราชทาน ซึ่งท่านอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ได้ลงนามความร่วมมือกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทาน โดยมีข้อตกลงคือผลิต 1 หมอ 1 สถานีอนามัย                
เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือปูทางให้คณะแพทยศาสตร์ ส่วนคณะอ่ืนๆ ร่วมให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมายที่สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรตริับผิดชอบ  
มติที่ประชุม : รับทราบ  
     1.6 แจ้งรายชื่อวิทยาลัยที่เป็นหน่วยรับตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน (สตน.) สถาบัน                 
พระบรมราชชนก  
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มตรวจสอบภายใน (สตน.) 
สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งรายชื่อวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ที่เป็นหน่วย                    
รับตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  
มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.7 ลงนาม... 
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     1.7 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 
ผู้อำนวยการได้ไปลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานกับคณบดี อยู่ระหว่างเสนออธิการบดีลงนาม จึงจะถ่ายทอด                 
สู่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ และรองผู้อำนวยการจะถ่ายทอดสู่หัวหน้างาน หัวหน้าสาขาต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
     1.8 การเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการ สายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์ แจ้งเรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นอาจารย์ ซึ่งยังมีบางกลุ่มยังไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่ง โดยจะให้
เวลาภายในปี 2567 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว อาจารย์ดังกล่าวจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นสายสนับสนุน ซึ่งคณะฯ 
ต้องไปทำกรอบอัตรากำลังของคลินิคต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
     1.9 การจัดประชุม PSF เพ่ือพัฒนาอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันพระบรมราชชนก และ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มีเป้าหมายพัฒนาอาจารย์ทุกคนให้มีสมรรถนะในด้านการสอนที่สูง 
ซึ่งจะมีเงินประจำตำแหน่งให้ จัดโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 29-30 
มกราคม 2567 และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางวันที่ 24-26 เมษายน 2567 
ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมวิทยาลัยละ 5 คน โดยหลังจากเข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมต้องพัฒนาตนเอง เพ่ือประเมิน   
มติที่ประชุม : รับทราบ 
     1.10 นำเสนอหลักสูตร และร่าง MOU หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ขอเชิญ
รองผู้อำนวยการทุกท่าน อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตร และร่าง  MOU หลักสูตรฉุกเฉิน
การแพทย์ โดยช่วงเช้าที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และช่วงบ่ายที่โรงพยาบาลราชวิถี 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
     1.11 แจ้งกำหนดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม 2566 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอแจ้งกำหนดการประชุม
บุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื ่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  ครั ้งที่ 10/2566                 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 
ผู ้ช ่วยศาสตรจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์ก ุล : แจ้งให้ที ่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
     ๓.๑ เรื่องเสนอจากรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
            3.1.1 งานกีฬาส่วนราชการ  ในวันที่  27  ธันวาคม 2566  
นางสาวนลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานกีฬาส่วนราชการ  ในวันที่  27  ธันวาคม 2566                 
ทางอำเภอไทรน้อย ขอความร่วมมือวิทยาลัยส่งบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมขบวนพาเหรด และช่วยงาน            
สแตนเชียร์ ซึ่งกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้จัดนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวช
ระเบียน ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 20 คน ซึ่งจะดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตไปยังหัวหน้าภาควิชา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน และบุคลากรเข้าร่วม 10 คน 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
            3.1.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์และสถาบัน
พระบรมราชชนก 
นางสาวนลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ                       
ให้เข้าร่วมการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ และสถาบันพระบรมราชชนก สรุปสาระได้ดังนี้ 
    1) การสั่งจองชุดครุย พบปัญหา เนื่องจากนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา                   
ยังรอการเช่าชุดครุย เพราะว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเลย หรือต้องรอข้ามปี และยังพบว่ามีการเช่าชุดครุยจากร้านอื่น นอกเหนือจากร้านที่สถาบัน               
พระบรมราชชนกได้กำหนดไว้ ซึ่งกำลังจะมีการฟ้องร้อง จึงขอความร่วมมือวิทยาลัยกำชับนักศึกษาสั่งจองชุดครุย
ทางลิงค์ท่ีสถาบันพระบรมราชชนกแจกเท่านั้น 
    2) การพัฒนานักศึกษาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขอนามัยอาสาพา
สุขภาพดี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  21-24 
ธันวาคม 2566 โดยจะส่งตัวแทนสโมสรนักศึกษา จำนวน 10 คน และอาจารย์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว0 
    3) ประกาศรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน – 31  ธันวาคม  2566 ขอให้แต่ละสาขาวิชาส่งรายชื่อศิษย์เก่า เพื่อสมัครเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 
ประจำปี 2566   
    4) โครงการ “Public Health Open House Family” โดยนักศึกษาของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวน 350 คน จะเข้าร ่วมในวันที ่ 17  มกราคม 2567                        
เป็นการเปิดบ้านให้นักศึกษาของเรามารู้จักบ้านหลังใหญ่คือกระทรวงสาธารณสุข มารู้จักที่ทำงานเมื่อเรียนจบ 
เปิดกรม 10 กรม และ 4 สภาวิชาชีพ ให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
จะส่งนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 100 คน รอสอบถามจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี     
ส่วนที ่เหลือเป็นความรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก                   
ประมาณ 50 คน ซึ่งจะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม ทางสถาบันพระบรมราชชนก สนับสนุนงบประมาณจัด
จ้างเหมาบริการรถบัส คันละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 

5) กิจกรรม... 
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   5) กิจกรรม Smart Brain & Health ระหว ่างว ันท ี ่  22 – 26 มกราคม  
2567 ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  คนเข้าร่วมงาน นักศึกษา 25 คน  อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่  10  คน รวม  35 คน  เป็นเรื่องการแข่งขันทางวิชาการ  ได้แก่ 

        - ประกวดวิจัย oral ภาษาไทย วิทยาลัยละ 2 เรื่อง 
        - ประกวดนวัตกรรม oral ภาษาไทย วิทยาลัยละ 2 เรื่อง  
        - ประกวดวิจัย oral ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยละ 2 เรื่อง 
        - ประกวดนวัตกรรม oral ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยละ 2 เรื่อง  
        - ประกวดวิจัย poster ภาษาไทย วิทยาลัยละ 2 เรื่อง 
        - ประกวดนวัตกรรม poster ภาษาไทย วิทยาลัยละ 2 เรื่อง  
        - ประกวดวิจัย poster ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยละ 2 เรื่อง 
        - ประกวดนวัตกรรม poster ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยละ 2 เรื่อง  
        - ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ The benefits of the use of 

PBRI Model in student life วิทยาลัยละ 2 เรื่อง  
และกีฬาบุคลากร ประเภท ฟุตบอล 7  เปตอง  และ ประกวด PI Idol  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
        3.1.3 การอยู่เวรประจำวัน  
นางสาวนลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้รับคำถามจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ว่า
ทำไมต้องอยู่เวร จึงได้ไปศึกษาหาข้อมูล พบว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงต้องอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ จึงได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ และยังไม่การปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการตรวจเวร  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
     ๓.๒ เรื่องเสนอจากรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์ 
        3.2.1 สรุปงบประมาณในระบบ GFMIS คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 
นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  สรุปงบประมาณในระบบ GFMIS คงเหลือ ณ วันที่                 
30 พฤศจิกายน 2566 เบิกจ่าย จำนวนเงิน 96,890.62 บาท (เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสอง
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 0.92 คงเหลือจำนวนเงิน 10,471,827.38 บาท (สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปด
ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.08 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
        3.2.2 รายงานสรุปเงินรายได้สถานศึกษา สถาบริการ คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2566 
นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง :  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานสรุปเงินรายได้สถานศึกษา สถานบริการ  
คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566รายละเอียดดังนี้  
   1) เงินรายได้สถานศึกษา   จำนวนเงิน 34,025,439.23 บาท 
   2) เงินรายได้สถานบริการ  จำนวนเงิน      558,659.47 บาท 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.3... 
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        3.2.3 สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง :  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณที่จัดสรรตามแผนปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ ้น 71,004,034.15 บาท                 
(เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่พันสามสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) ใช้จ่ายเงินทั้งการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายจริง รวมจำนวน
เงินทั้งสิ้น 10,948,692.14 บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็น
ร้อยละ 15.42 คงเหลือเงินจำนวน 60,055,342.01 บาท (หกสิบล้านห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสองบาท
หนึ่งสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 84.58 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
        3.2.4 แจ้งกำหนดวันเบิกเงินจากระบบ New GFMIS Thai 
นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง :  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินทั้งเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ควบคุม กำกับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงิน รายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บริหาร
สำหรับการตัดสินใจ และรายงานเสนอคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ทุกเดือนนั้น งานการเงินและ
บัญชีขอกำนหดวันเบิกเงินจากระบบ New GFMIS Thai เป็นทุกวันอังคารของสัปดาห์ และงดเบิกในสัปดาห์
สุดท้ายของเดือน จึงขอความร่วมมือทุกท่านทราบ เพ่ือวางแผนการจัดทำเอกสารต่อไป 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
        3.2.5 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ปี2567 
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการเข้าร่วมประชุมของคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริหารความเสี่ยงสำหรับภาวะฉุกเฉิน วันที่ 21 -22 
พ.ย.2566 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ทางคณะฯได้มอบหมายให้แต่ละวิทยาลัยจัดทำแผนบริหาร
ความเสี ่ยงภาวะฉุกเฉินตามบริบทของวิทยาลัย ส่งให้คณะฯภายใน วันที ่ 15 ธ.ค.2566 วทก.ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ปี2567 ส่งเรียบร้อยแล้ว (จำนวน 12 เรื่อง) 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
        3.2.6 ITA ปี 2567 
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ITA ปี 2567  มีคู่มือที่ดาวโหลดจาก ปปช. ที่มีการ
ประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2566 จะมีการประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2567 โดยมีทั้งหมด 
3 ส่วน คือ IIT (IIT1-5) มี 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดละ 3 ข้อคำถาม รวมทั้งหมด 15 ข้อ   EIT (EIT 6-8) มี 3 ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดละ 3 ข้อ รวม 9 ข้อ  และส่วนของ OIT (OIT 9-35) มีตัวชี้วัดที่ 9.1- 9.5 และ 10.1-10.2 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
        3.2.7 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานพัสดุ 
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานพัสดุ ที่พบปัญหา
ช่วงตรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจำปี ว่าหาของไม่พบและตอบว่าสูญหาย จึงมีข้อตกลงเรื่อง วัสดุห้องเรียน เช่นเก้าอ้ี 
โต๊ะพับหน้าขาว มอบให้งานอาคารดูแลและรับผิดชอบ  เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน งานอาคารรับผิดชอบ                   
ในห้องแต่ละสาขา ห้องทำงาน ให้แต่ละสาขาแต่ละงานรับผิดชอบ  สื่อโสตฯ งานไอที คอมพิวเตอร์ห้องเรียน 
งานไอที  คอมพิวเตอร์สำนักงาน และโน้ตบุค ให้แต่ละสาขารับผิดชอบดูแล  ฯลฯ  
มติที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.8... 
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   3.2.8 นายอำเภอไทรน้อยท่านใหม่  
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายอำเภอไทรน้อย ย้ายมาใหม่ชื่อ นายปริญ นิทัศน์เอก 
มาเดือน ธันวาคม 2566 คนเดิมย้ายไปอยู่อำเภอเมือง 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
        3.2.9 ทีมฟุตบอลของส่วนราชการ ในการแข่งขันกีฬาอำเภอไทรน้อยขอเข้ามาใช้
สนามในวิทยาลัยเพื่อฝึกซ้อม 
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การแข่งขันกีฬาอำเภอไทรน้อย ในวันที่ 27 ธันวาคม 
2566 และในช่วงวันที่ 12-27 ธันวาคม 2566 ทางทีมฟุตบอลของอำเภอไทรน้อย ตำรวจ โรงพยาบาล                 
ไทรน้อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก                
จะขอเข้ามาใช้สนามในวิทยาลัยเพื่อฝึกซ้อม จะมีการแข่งขันรอบแรกวันที่ 19 ธันวาคม 2566 และรอบชิงใน
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
        3.2.10 การลาพักผ่อนไปต่างประเทศ 
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า การลาพักผ่อนไปต่างประเทศขอให้ปฏิบัติตาม                                 
ระเบียบเดิมคือเอกสารขอไปต่างประเทศต้องถึงคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ไม่น้อย 30 วันก่อนที่
จะเดินทางไป มีรายของวิทยาลัยในสังกัดคณะฯ สถาบันพระบรมราชชนกไม่อนุมัต ิแต่ผู้ลาได้เดินทางไปแล้ว 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
        3.2.11 จำนวนชั่วโมงการพัฒนาบุคลากร 
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การพัฒนาบุคลากร ตามเกณฑ์ AUN-QA กำนหนดให้
อาจารย์ต้องเข้าประชุม/อบรม 50 ชม.ต่อคน/ต่อปี  สายสนับสนุน 30 ชม.ต่อคน/ต่อปี 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
        3.2.12 กำหนดวันรับสายสะพาย วันที่ 30 มกราคม 2567 
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันพระบรมราชชนก กำหนดจัดพิธีรับการรับ
สายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันที่ 30 มกราคม 2567 ซึ่งได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

๓.3 เรื่องแจ้งจากรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ไม่มี 

     ๓.4 เรื่องแจ้งจากรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และบริการ                 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
     5.1 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 เพิ่มเติม เพื่อดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ 
ตัดหญ้าในบ่อน้ำ และปรับภูมิทัศน์ต่าง ๆ   
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา เนื่องจากคนสวนเดินเกษียณอายุราชการ ซึ่งตามกรอบ
อัตรากำหลัง ไม่สามารถจางทดแทนได้ ทำให้เหลือคนสวนเพียงคนเดียว จึงไม่สามารถปฏิบัติงาน และดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยได้อย่างทั่วถึง งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ จึงขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี 2567 เพิ่มเติม เพื่อดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ตัดหญ้าในบ่อน้ำ และปรับภูมิทัศน์ต่าง ๆ จำนวนเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ บางรายการถ้าสามารถขอสนับสนุนได้จากหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วย เช่น 
ทหาร เรือนจำ และองค์การบริหารส่วนทิ้งถิ่น เช่น อบจ. อบต. เทศบาล ก็ให้ขอความอนุเคราะห์ก่อน สำหรับ
รายการใดที่ต้องใช้เงิน กต็้องรอเงินคงเหลือจากการดำเนินโครงการ หรือยกเลิกโครงการกิจกรรม 
     5.2 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอนในอัตราสูงกว่าบัญชีกำหนด
อัตราค่าจ้างที่วิทยาลัยกำหนด  
นายอุทัย ทับทอง : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา สาขาวิชาเวชระเบียน มีความประสงค์ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ
ปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการเร ียนการสอนในอัตราส ูงกว ่าบ ัญช ีกำหนด  ซ ึ ่ งอ ัตราค ่าจ ้างที ่ว ิทยาล ัยกำหนด                    
ระดับปริญญาเอก เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีประสบการณ์ทำงานมาทำงานสัปดาห์ละ ๓ วัน ได้รับเงิน               
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยและสถิติที่มีประสบการณ์
ด้านการเรียนการสอนด้วยนั ้นหาได้ยาก และยังสามารถสอนและเป็นที ่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาได้               
ทุกหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยใช้เงินในการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนสูงกว่าค่าจ้างดังกล่าวในต่อเดือน 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ 
     5.3 พิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ 
นางสาววันเพ็ญ ยอดคง : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา เนื่องจาก นางอรุณี ยันตรปกรณ์ ได้เกษียณอายุราชการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 และนายณัฐพล จัตรเขษม ข้าราชการโอนย้อย ตำแหน่ง อาจารย์ เริ่มปฏิบัติงานใน
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ 
รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เปลี่ยนแปลง... 
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1.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 
หมายเหตุ 

คงเดิม ใหม่ 
1 นางสาวปาริชาติ จันทร์เที่ยง* นางสาวปาริชาติ จันทร์เที่ยง*   
2 นางสาวนลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข นางสาวนลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข   
3 นางอรุณี ยันตรปกรณ์ นายณัฐพล จัตุรเขษม   
4 นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล   
5 นางสาววรัญญา อรุโณทยานันท์ นางสาววรัญญา อรุโณทยานันท์   

หมายเหตุ  * หมายถึง ประธานหลักสูตร 
 

1.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 

หมายเหตุ 
คงเดิม ใหม่ 

1 นางสาวปาริชาติ จันทร์เที่ยง* นางสาวปาริชาติ จันทร์เที่ยง*   
2 นางสาวนลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข นางสาวนลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข   
3 นางอรุณี ยันตรปกรณ์ นายณัฐพล จัตุรเขษม   
4 นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล   
5 นางสาววรัญญา อรุโณทยานันท์ นางสาววรัญญา อรุโณทยานันท์   
6 นางสาวกาญจนา นิ่มสุนทร    
7 นางสาววันนิศา รักษามาตย ์    
8 นายวินัย สยอวรรณ    
9 นางสาวณัฐินี จิตรประเวศน์    

10 นางนพมาส เครือสุวรรณ    
11 นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ    
12 นางสาวปัทมา ทองธรรมชาติ    
13 นายธัญวพิสิทธ์ วราธนโชติกุล    

หมายเหตุ  * หมายถึง ประธานหลักสูตร 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ 

 

 

 

 

 

5.5 พิจารณา... 
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    5.4 พิจารณาแจ้งการลาออกของนักศึกษา   
นางสาววันเพ็ญ ยอดคง : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา ตามที่งานทะเบียนนักศึกษา แจ้งเรื่อง การลาออกของ
นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 ราย และ
นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย                      
โดยนักศึกษาได้ยื่นเอกสารการลาออกและได้รับอนุมัติให้ลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานทะเบียนนักศึกษาจึงขอ
แจ้งเรื่องการลาออกของนักศึกษา โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มีมติเห็นชอบอนุมัติลาออกได้ 
และเห็นชอบเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป เพื่องานทะเบียนนักศึกษาจะดำเนินการส่งรายงาน
ไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ต่อไป 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ 
  5.5 พิจารณาอนุมัติการพักการศึกษาของนักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา   
นางสาววันเพ็ญ ยอดคง : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา ตามที่งานทะเบียนนักศึกษา แจ้งเรื่อง การพักการศึกษา
ของนักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
เวชระเบียน ชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 ราย และนักศึกษาหลักสูตการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์               
แผนไทย จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย โดยนักศึกษาได้ยื่นเอกสารการพักการศึกษาของนักศึกษาและรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา  และได้รับอนุมัติให้การพักการศึกษาของนักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานทะเบียนนักศึกษาจึงขอแจ้งเรื่องการพักการศึกษาของนักศึกษาและรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มีมติเห็นชอบอนุมัติพักการเรียนได้ และเห็นชอบเสนอ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป  
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ 
  5.6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 
นางสาววันเพ็ญ ยอดคง : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา เนื่องจาก นางสุภานัน จิรสินธิปก ได้สิ้นสุดการจ้าง ตั้งแต่
วันที่ 30 กันยายน 2566 และนายอภิชาต เตมีพัฒนพงษา ได้ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นั้น 
สาขาวิชาจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รายละเอียดดังนี้ 
1.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 
หมายเหตุ 

คงเดิม ใหม่ 
1 นางสาวศิโรรัตน์ ทองรอด* นางสาวศิโรรัตน์ ทองรอด*   
2 นายธรรมธัช โอวศิริกุล นายธรรมธัช โอวศิริกุล   
3 นายสมพัน กลั่นดีมา นายสมพัน กลั่นดีมา   
4 นายอภิชาต เตมีพัฒนพงษา นายพรชัย แช่มตา   
5 นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ   

หมายเหตุ  * หมายถึง ประธานหลักสูตร 
 

1.2 เปลี่ยนแปลง... 
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1.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

(เดิม) 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

(ที่เปลี่ยนแปลงใหม่) 
หมายเหตุ 

คงเดิม ใหม่ 
1 นางสาวศิโรรัตน์ ทองรอด* นางสาวศิโรรัตน์ ทองรอด*   
2 นายธรรมธัช โอวศิริกุล นายธรรมธัช โอวศิริกุล   
3 นายสมพัน กลั่นดีมา นายสมพัน กลั่นดีมา   
4 นายอภิชาต เตมีพัฒนพงษา นายพรชัย แช่มตา   
5 นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ   
6 นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล   
7 นางสาววรัญญา อรุโณทยานันท์ นางสาววรัญญา อรุโณทยานันท์   
8 นางสาวกาญจนา นิ่มสุนทร นางสาวกาญจนา นิ่มสุนทร   
9 นางสุภานัน จิรสินธิปก นางสาวณัฐินี จิตร์ประเวศน์   

10 นายสัณณ์ภณ ตะพังพินิจการ นายสัณณ์ภณ ตะพังพินิจการ   
11 นายสายฝน ตันตะโยธิน นายสายฝน ตันตะโยธิน   
12 นางสาวคณาพร ตันศรีประภาศิริ นางสาวคณาพร ตันศรีประภาศิริ   
13 นางเพลินตา อิทธิศานต์ นางเพลินตา อิทธิศานต์   
14 นางสรรพพร วิรัตนโภคิน นางสรรพพร วิรัตนโภคิน   
15 นางสาววันเพ็ญ ยอดคง นางสาววันเพ็ญ ยอดคง   
16 นางสาววันนิศา รักษามาตย์ นางสาววันนิศา รักษามาตย์   
17 นายธนาสิทธิ์ ไชยวุฒิ นายธนาสิทธิ์ ไชยวุฒิ   
18 นายณัฐพล ชมภูธวัช นายณัฐพล ชมภูธวัช   

หมายเหตุ  * หมายถึง ประธานหลักสูตร 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
    6.1 ขอติดตั้งตู้ถ่ายเอกสารอัตโนมัติ Double A Fast Print 
นางสาวนลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่นักศึกษากำลังประสบปัญหาขาดแคลน
แหล่งปริ ้นหรือถ่ายเอกสาร เนื ่องจากการให้บริการของห้องสมุดไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ทั ้งหมด                        
จึงขอติดตั้งตู้ถ่ายเอกสารอัตโนมัติ Double A Fast Print จำนวน 2 ตู้ ที่หอพัก 1 และหอพัก 5 โดยจ่ายชำระ
ค่าใช้กระแสไฟฟ้าตามมิเตอร์ อัตราหน่วยละ 5 บาท 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   17.00 น. 


